

TGE - อาจะยังพอมี่(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิวส์จั่วหัว...

ก็ไม่แน่นอนครับ ต่อจากนี้ไป ก็อาจจะหาหุ้นเล่นยากกันหน่อยละ แต่ก็เชื่อได้เลยว่า นักลงทุนยุคนี้สมัยนี้ สามารถหาได้ไม่ยากหรือกระมัง ไม่ว่าจะด้วยความรู้ที่แต่ละท่านมี หรือด้วยจากเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ อาจแค่ปรับตาเดียว ท่านก็มีหุ้นที่น่าสนใจเข้ามาอยู่ในหัวไม่ยาก แต่ไม่ว่าสภาพตลาดจะเป็นอย่างไร อยู่ในภาวะไหน ก็อาจจะพอมี่หุ้นให้เราได้เล่นกันเสมอแหละ... จะเอาแบบลงทุนยาวๆ หรือ จะเก็งกำไรเป็นรอบๆ หรือแม้แต่เล่นสั้นๆ วันสองวัน ก็อาจจะยังพอมี่ได้เสมอ แต่จะยังพอมี่ ช่องว่างของราคา ให้ได้กำไรอย่างน้อยแค่นั้นนั้น ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ... กลับมาที่ตลาด หรือ SET Index กันหน่อยดีกว่า ซึ่งจริงๆ ก็กล่าวไว้แยะแล้วเหมือนกันนะ ยิ่งถ้าท่านได้ที่ดู LIVE ทุกครั้ง จะเห็นภาพชัดเจน การกล่าวในที่นี้ ก็อาจจะมีส่วนที่ไมพอมี่ที่บรรยายได้อย่างละเอียดมากนัก... แต่เอาว่า ตามที่จั่วหัวไว้เลยนะ "อาจะยังพอมี่(...?)" หมายถึงว่า แนวโน้มของตลาดตอนนี้ เหมือนจะเน้นหนักในทางอ่อนตัวลงมากกว่านะ และไม่น่า อาจจะลงยาวๆ ลงลึกๆ ก็ได้ด้วยนะ แต่ข้อความที่มี (...?) มาด้วยนั้น เหนือเมฆจะหมายถึงว่า "มีลุ้น" จึงกล่าวได้ว่า ตลาดอาจจะยังพอมี่ลุ้น... แต่ถามว่าลุ้นอะไร ก็ต้องตามรูปแบบกราฟที่นั่นแหละครับ มีลุ้น Rebound ระยะสั้น ได้ แต่ถ้าไม่มีเลย ก็ไม่ผิดนะ แล้วถามว่าตรงไหนล่ะ ที่จะพอมี่ลุ้น แล้วทำไม่ถึงจะมีลุ้นได้... อันนี้เอาชัดๆ เลยว่า การลงที่พอมี่ลุ้นดังสลับ หรือ Rebound ได้ ก็ต้องพื้นที่ 1460-1455 และต้องไม่ต่ำกว่านี้มากนัก หรือ ยิ่งต่ำกว่า 1450 ด้วยแล้วนั้น เคยกล่าวไว้แล้วนะ มีโอกาสจะแกว่งคลื่นไหน

ดูตามเกม...

ถ้าจะว่าไปแล้ว จะเล่นเกมอ่อนตัวก่อนเหนียว ก็ห้อยภัยได้นะ แต่ก็ต้องไม่แะนะัก หุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกำไร ถ้าเล่นเกมราคาถูกๆ มากไป ก็อาจจะถือว่าไม่ใช่ของดีแล้วก็ได้ เพราะขึ้นมาแล้วด้วย

แนวรับ : ...1.73-1.71 หรือ ไม่ต่ำกว่า 1.70 จะอุ่นใจกว่า

เป้าหมาย : ...2.10-2.20 และ อาจะพอดหวังได้ถึง 2.30

Price Chart...(TGE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TGE... พอราคาผ่านระดับพื้นที่ ที่เป็นแนวต้านที่สำคัญแถวๆ 1.62-1.71 ขึ้นมาได้แล้วนั้น ทำให้คาดหวัง การเป็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวกได้รูปแบบหนึ่ง คือ อาจะ คาดหวังรูปแบบที่จะเป็น ตัว U ได้ ยิ่งด้วยมีภาพของ MA. Golden Cross ด้วยแล้วนั้น รอบการขึ้นก็ยังคงคาดหวังได้อยู่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 1.70 วกก่อนด้วย หรือถ้าจะว่าไปแล้ว การอ่อนตัวลง เราอาจจะสู้ได้สุดๆ ถึงการลงที่ไม่ต่ำกว่า 1.60 เท่านั้น เพราะการต่ำกว่านี้ ภาพของโครงสร้างที่คาดหวัง จะเปลี่ยนไป หรือเสียไป หรือแม้จะยังดีในรูปแบบอื่นก็ตาม แต่ก็เสียเวลาในการจะขึ้น ซึ่งอาจจะนานเป็นเดือนสองเดือนก็ได้